

Số: 212/HĐND-TTCTĐB

Quảng Trị, ngày 09 tháng 7 năm 2024

Về việc chuyển ý kiến chất vấn  
tại kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thể thao và Du lịch;
- Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Ngày 29/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh có công văn số 146/HĐND-TTCTĐB về việc đề xuất nội dung chất vấn và gửi phiếu chất vấn tại kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh khóa VIII gửi các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được một số ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các Sở, Ngành liên quan chuẩn bị nội dung trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 26 (Sáng ngày 11/7/2024) HĐND tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Nhóm vấn đề về đất đai, tài nguyên, môi trường, nông thôn mới**

**1. Đại biểu Nguyễn Anh Cư - Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hướng Hóa:** Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ việc đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể là tại địa bàn huyện Hướng Hóa. Vì theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, theo đó giai đoạn 2021 - 2025, huyện Hướng Hóa có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không có xã đạt dưới 13 tiêu chí; có 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn (tương đương 38 thôn) đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên qua triển khai thực hiện, các mục tiêu đề ra là khó có thể hoàn thành theo kế hoạch.

Qua kết quả rà soát 6 tháng đầu năm 2024, huyện Hướng Hóa đạt 189 tiêu chí, bình quân 9,95 tiêu chí/xã, trong đó, các xã đặc biệt khó khăn (bao gồm cả 3 xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025) chỉ đạt từ 6 - 11 tiêu chí. Một số tiêu



chí khó có khả năng đạt như: Tiêu chí nghèo đa chiều, tiêu chí thu nhập, trường học, các cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Mặt khác, với các nguồn lực và tình hình triển khai như hiện nay, số lượng thôn đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đến cuối năm 2025 chỉ đạt khoảng 10 - 15 thôn.

Từ cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan cần tập trung đầu tư thêm nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có huyện Hướng Hóa (gồm 03 xã: Thuận, Hướng Phùng, Hướng Tân).

**2. Đại biểu Vũ Văn Phong - Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Vĩnh Linh:** Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết ngành đã đề ra các giải pháp như thế nào để triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

Cụ thể, hiện nay, sau khi tỉnh chấm dứt Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ đất đai, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh còn rất nhiều hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do: trong quá trình đo vẽ, lập hồ sơ đất đai Dự án làm sai lệch về diện tích, thông tin. Nay nội dung này chuyển lại cho UBND huyện giải quyết theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh, nhưng việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí thực hiện không đảm bảo. Đề nghị Sở quan chi ra giải pháp để tháo gỡ và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

## **II. Nhóm vấn đề về giao thông, đầu tư công, ngân sách, các dự án**

**1. Đại biểu Trần Việt Dũng, đơn vị huyện Triệu Phong:** Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ việc đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng hiện nay một số trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Triệu Phong nói riêng sau sáp nhập thì để không hoặc chỉ có rất ít người làm việc trong một trụ sở lớn nhưng chưa có phương án xử lý, gây lãng phí cơ sở vật chất và nguồn lực, gây dư luận không tốt trong Nhân dân (Ví dụ như: trụ sở Chi cục thuế huyện Triệu Phong cũ, thiết kế 5 tầng nhưng chỉ có dưới 10 người làm việc)...

**2. Đại biểu Trần Việt Dũng, đơn vị huyện Triệu Phong:** Đề nghị đồng chí Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nêu ra các giải pháp để khắc phục tình trạng hiện nay công trình đường Hùng Vương nối dài đoạn qua huyện Triệu Phong (thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị) huyện đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công từ năm 2022, nhưng



đến nay tuyến đường chỉ mới bốc phong hóa, làm ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân trong khu vực; gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động người dân; hạn chế đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**3. Đại biểu Trần Việt Dũng, đơn vị huyện Triệu Phong:** Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết ngành sẽ có những giải pháp nào để khắc phục tình trạng sau: Theo đề nghị của UBND huyện Triệu Phong, ngày 31/7/2018 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 3278/UBND-CN gửi Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận đầu nối các tuyến đường của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong vào Quốc lộ 1 (Có 14 điểm đề nghị đầu nối). Ngày 27/9/2018, đại diện các cơ quan: Cục quản lý đường bộ II, Chi cục quản lý đường bộ II.5, Sở Giao thông vận tải, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, UBND huyện Triệu Phong đã có biên bản làm việc đề xuất thỏa thuận quy hoạch đầu nối các tuyến đường của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào Quốc lộ 1 (với 14 điểm đầu nối). Nhưng cho đến nay đã gần 6 năm nhưng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ái Tử vẫn chưa được phép đầu nối vào Quốc lộ 1. Từ đó, gây ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại của Nhân dân trên địa bàn huyện, gây bức xúc cho cán bộ và Nhân dân huyện Triệu Phong nói chung và thị trấn Ái Tử nói riêng. Cản trở lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến mỹ quan của địa phương, đặc biệt là thời gian đến huyện Triệu Phong sẽ trở thành huyện nông thôn mới.

#### IV. Nhóm vấn đề về văn hóa, giáo dục, y tế

**1. Đại biểu Nguyễn Anh Cư - Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hướng Hóa:** đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ giải pháp về việc tạo điều kiện cho các em học sinh sau khi hoàn thành cấp học THCS mà không được tham gia học tại các trường THPT (vì không đủ điểm trúng tuyển) được có điều kiện tiếp tục học tập, trang bị kiến thức để có cơ hội tìm kiếm việc làm sau này (vì xuất khẩu lao động yêu cầu phải tốt nghiệp THPT). Cụ thể như tại huyện Hướng Hóa với 4 trường THPT, theo kết quả rà soát tuyển sinh THPT, đến nay, toàn huyện có 164 học sinh không có lớp để học THPT và phải vào học tại Trung tâm GDNN-GDTX và có 416 học sinh (không dự thi tuyển hoặc không đăng xét tuyển) buộc phải tham gia học nghề.

**2. Đại biểu Vũ Văn Phong - Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Vĩnh Linh:** Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các Dự án tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị đến nay được triển khai như thế nào? Trong đó, lĩnh vực du lịch đã được tỉnh quan tâm để tạo điều



kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển, thể hiện cụ thể qua nhiều Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong các năm 2022, 2023 (Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030), tuy nhiên, có 02 Nghị quyết liên quan trực tiếp đến 02 di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt là Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành Cổ Quảng Trị, thời gian thực hiện các Nghị quyết giai đoạn 2023 - 2025, song đến nay vẫn chưa được triển khai. Đề nghị làm rõ lý do.

Trên đây là một số ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyên UBND tỉnh và các ngành chuẩn bị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.HĐND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Các đại biểu có chất vấn;
- Lưu: VT, TTCTĐB.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chiến Thắng**